

- สาระ:** ลูกๆ ที่แสนหวาน หยุดทำกรรมที่เป็นบาปเพราะเวลานี้ลูกต้องเริ่มต้นยุคที่ไม่มีการกระทำที่เป็นบาป
- คำถาม:** ลูกบราห์มินทุกคนควรทำตามอย่างแน่นอนในวิธีการใด?
- คำตอบ:** เช่นที่พ่อเองกลายเป็นครูและสอนลูก ดังนั้นลูกแต่ละคนต้องกลายเป็นครูเช่นเดียวกับพ่อ ลูกต้องสอนผู้อื่นในสิ่งใดก็ตามที่ลูกได้เรียนรู้มา ลูกเป็นครูลูกของครู และเป็นสัจกูรูลูกของสัจกูรูด้วยเช่นกัน ลูกต้องก่อตั้งดินแดนแห่งสัจจะ ลูกกำลังนั่งในเรือแห่งสัจจะ เรือของลูกอาจจะโคลง แต่ไม่สามารถจมได้

โอมชานติ พ่อทางจิตหนึ่งที่นี่และมีการสนทนาจากใจถึงใจกับลูกๆ ท่านพูดกับลูกๆ ผู้เป็นจิตวิญญาณทั้งหลายเพราะนี่คือความรู้ใหม่ นี่คือนวัตกรรมใหม่คือการศึกษที่เปลี่ยนจากมนุษย์ไปเป็นเทพ ใครกำลังสอนสิ่งนี้แก่ลูก? ลูกๆ รู้ว่าเป็นพ่อทางจิตผู้ที่กำลังสอนลูกๆ ผ่านบราห์มา ลูกไม่ควรลืมสิ่งนี้ ท่านคือพ่อและแล้วท่านก็สอนลูกและดังนั้นท่านก็เป็นครูด้วยเช่นกัน ลูกรู้ด้วยเช่นกันว่า ลูกกำลังศึกษาแล้วเรียนเพื่อโลกใหม่ ลูกควรจะมีศรัทธาในทุกประเด็น เพียงพ่อก่อนที่สอนลูกเพื่อโลกใหม่ สิ่งหลักคือพ่อ พ่อให้คำสอนเหล่านี้ผ่านบราห์มา ท่านจะให้คำสอนผ่านใครบางคน ได้มีการจดจำกันด้วยเช่นกันว่า พระเจ้าสอนราชาโยคะผ่านบราห์มา ท่านก่อตั้งศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไปผ่านบราห์มา ศาสนาเทพไม่ได้คงอยู่ในเวลานี้ เวลาคือยุคเหล็ก ดังนั้นสิ่งนี้พิสูจน์ว่ากำลังมีการก่อตั้งสวรรค์ขึ้น มีเพียงผู้คนของศาสนาเทพในสวรรค์เท่านั้น จะไม่มีศาสนามากมายเช่นนั้น นั่นคือการทำลายล้างจะเกิดขึ้นเพราะจะไม่มีศาสนาอื่นใดในยุคทอง สิ่งเหล่านี้อยู่ในสติปัญญาของลูกๆ เวลาคือมีศาสนามากมายนับไม่ถ้วน เวลาคือพ่อกำลังทำให้ลูกไปเป็นเทพจากมนุษย์ เพราะเวลานี้คือยุคบรรจบพบกัน นี่คือนวัตกรรมที่ง่ายดายมากที่จะอธิบาย พวกเขาเช่นกันได้แสดงให้เห็นการก่อตั้งผ่านบราห์มาในภาพตรีมูรติของพวกเขา ก่อตั้งอะไร? เป็นการก่อตั้งโลกใหม่อย่างแน่นอน ไม่สามารถเป็นการก่อตั้งโลกเก่า ลูกๆ มีศรัทธาว่าเพียงเทพที่มีคุณธรรมที่สูงส่งเท่านั้นที่อาศัยอยู่ในโลกใหม่ เราจะต้องสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่งในขณะที่อยู่ที่บ้านกับครอบครัวของเราด้วยเช่นกัน ก่อนอื่นใดเราต้องเอาชนะตัณหาและกลับมาปราศจากกิเลส เมื่อวานนี้เราไปอยู่เบื้องหน้ารูปปั้นของเหล่าเทพและพูดว่า ท่านปราศจากกิเลสโดยสิ้นเชิงในขณะที่เรามีกิเลส เรา รู้สึกว่าตัวเราเองมีกิเลสเพราะเราเคยข้องแวะในกิเลส เวลาคือพ่อพูดว่า ลูกต้องกลับมาปราศจากกิเลสเช่นเดียวกับเหล่าเทพ ลูกต้องสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่งเช่นกัน หากลูกมีกิเลสตัณหาและความโกรธ ฯลฯ ลูกก็ไม่สามารถถูกกล่าวได้ว่ามีคุณธรรมที่สูงส่ง การข้องแวะในกิเลสและความโกรธคือลักษณะนิสัยที่เป็นเช่นปีศาจ เหล่าเทพจะมีความละโมภใหม่? กิเลสทั้งห้าไม่ได้มีอยู่ที่นั่น นี่คือนิรันดรราวัน ราวันถือกำเนิดในการบรรจบกันของยุคเงินและยุคทองแดง เช่นเดียวกับที่มีการบรรจบกันของโลกเก่าและโลกใหม่ ดังนั้นเช่นกันเป็นการบรรจบกันของสองยุค เวลาคือมีความทุกข์อย่างมากและโรคภัยมากมายในอาณาจักรของราวัน สิ่งนี้ลูกเรียกว่าอาณาจักรของราวัน พวกเขาเผาวันทุกปี ในขณะที่ไปสู่หนทางบาปพวกเขาก็กลายเป็นผู้ที่มีกิเลส เวลาคือลูกต้องกลับมาปราศจากกิเลส เป็นที่นี้ที่ลูกต้องสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่ง ทุกคนได้รับผลของการกระทำของเขาเอง ลูกๆ ไม่ควรทำบาปใดๆ ในเวลานี้ หนึ่งในคือราชาผู้ที่เป็นผู้ที่เอาชนะการกระทำที่เป็นบาป (วิคาร์มาจิต) และอีกหนึ่งคือราชาผู้ทำกรรมที่เป็นบาป (วิกกรรม) นี่คือนวัตกรรมของการทำกรรมที่เป็นบาป นั่นเป็นช่วงเวลาของราวันและผู้ที่มีกิเลส ไม่มีใครเข้าใจสิ่งนี้และไม่มีใครรู้ช่วงระยะเวลาของวงจร ในความเป็นจริงเหล่าเทพคือผู้เอาชนะการกระทำบาป ใน 5000 ปี, มี 2500 ปีของราชาวิกกรรม และ 2500 ปีของราชาวิคาร์มาจิต แม้ว่าผู้คนเหล่านั้นจะพูดว่า ครึ่งหนึ่งของวงจรเป็นของราชาวิกกรรมพวกเขาก็ไม่เข้าใจสิ่งใด ลูกพูดว่าช่วงเวลาของราชาวิคาร์มาจิตเริ่มต้นด้วยปีที่หนึ่ง และแล้วหลังจาก 2500 ปี ช่วงเวลาของราชาวิกกรรมก็เริ่มขึ้น ช่วงเวลาของราชาวิกกรรมจะจบสิ้นลงในเวลานี้ และเวลานี้ลูกกำลังจะกลายเป็นจักรพรรดิและจักรพรรดินีและจะเป็นผู้เอาชนะการกระทำที่เป็นบาป เมื่อลูกกลายเป็นเช่นนั้นช่วงเวลาของราชาวิคาร์มาจิตก็จะเริ่มขึ้น เพียงลูกเท่านั้นที่รู้สิ่งเหล่านี้ พวกเขาถามลูกว่า ทำไมลูกถึงทำให้บราห์มานั่งที่นี่? โอ้ แต่เหตุใดคุณถึงถูกกวาดใจเกี่ยวกับสิ่งนั้นเล่า? ไม่ใช่ผู้ที่กำลังสอนเรา เรากำลังศึกษากับชีพบายา และผู้เช่นกันก็กำลังศึกษากับผู้เดียวกันด้วย ผู้เดียวที่กำลังสอนเราคือมหาสมุทรแห่งความรู้ ท่านปราศจากภาพลักษณ์ ท่านไม่มีภาพลักษณ์ นั่นคือท่านไม่มีร่างกาย ท่านถูกเรียกว่าผู้เดียวที่ไม่มีตัวตน ดวงวิญญาณที่ไม่มีตัวตนทั้งหมดอาศัยอยู่ที่นั่น และแล้วพวกเขาก็ลงมาที่นี่และกลับมามีตัวตน ทุกคนจดจำพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด ท่านคือพ่อของดวงวิญญาณ พ่อทางร่างจะไม่ถูกเรียกว่าสิ่งสูงสุด นี่คือนวัตกรรมที่ต้องเข้าใจ นักเรียนในโรงเรียนให้ความใส่ใจต่อการศึกษาแล้วเรียนของพวกเขา เมื่อใครบางคนกลายเป็นนักกฎหมาย ฯลฯ และได้รับสถานภาพของเขาแล้ว การศึกษาของเขาก็จบสิ้นลง ไม่ใช่ว่าเขา

จะยังคงศึกษาต่อไปหลังจากกลายเป็นนักกฎหมาย ไม่เลย, การศึกษาของเขาก็น่าสนใจที่สุดเลย ลูกเข้กันก็ไม่ต้องศึกษาเล่าเรียนหลังจากที่ลูกได้กลายเป็นเทพ อาณาจักรของเหล่าเทพดำเนินต่อเนื่องเป็นเวลา 2500 ปี เพียงลูกๆเท่านั้นที่รู้อะไรเหล่านี้ และแล้วลูกต้องอธิบายแก่ผู้อื่น ลูกควรจะมีใจด้วยเช่นกันเกี่ยวกับ หากลูกไม่สอนผู้อื่นลูกจะสามารถถูกเรียกว่าเป็นครูได้อย่างไร! ลูกทั้งหมดคือครู เพราะเมื่อลูกเป็นลูกๆของครู ลูกทั้งหมดก็ต้องกลายเป็นครู ดังนั้น ครูมากมายเพียงใดจำเป็นต้องสอนสิ่งนี้ เช่นที่พ่อคือครูและเป็นสัตว์ครู ในทำนองเดียวกันลูกก็เป็นครูด้วย ลูกเป็นสัตว์ครูด้วยเช่นกันลูกๆของสัตว์ครู ผู้คนเหล่านั้นไม่ใช่สัตว์ครู พวกเขาเป็นลูกๆของครู “สัตว์” หมายถึงสัตว์จะ บารัตเคยถูกเรียกว่าดินแดนแห่งสัตว์ นี่คือนดินแดนแห่งความลึกลับ บาบาน่าที่ก่อตั้งดินแดนแห่งสัตว์ ท่านคือโศบายาที่แท้จริง เมื่อพ่อที่แท้จริงมา คนที่ไม่จริงก็ปรากฏตัวด้วยเช่นกัน มีการจดจำกันว่า พายุจะมาและเรือจะโคลงแต่จะไม่จม มีการอธิบายแก่ลูกๆแล้วว่า พายุมากมายของมายาจะมา ลูกต้องไม่หวาดกลัวพายุเหล่านั้น ชันยาสิไม่เคยพูดกับลูกว่า พายุของมายาจะมา พวกเขาไม่รู้ว่าจะพาเรือข้ามฟากไปที่ไหน ลูกๆรู้ว่าลูกไม่สามารถได้รับการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ด้วยความเลื่อมใสศรัทธา ผู้คนยังคงลงมาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าพวกเขาจะพูดว่าพระเจ้ามาและให้ผลของความเลื่อมใสศรัทธาแก่พวกเขา ต้องมีการทำความเลื่อมใสศรัทธาอย่างแนบแน่น อัจชะ, พระเจ้ามาและให้ผลของความเลื่อมใสศรัทธาอะไร? ท่านจะให้การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์อย่างแนบแน่น ผู้คนพูดเช่นนี้แต่พวกเขาไม่รู้ว่าจะให้สิ่งนั้นเมื่อไหร่หรือให้อย่างไร หากลูกถามใครบางคน พวกเขาจะพูดว่าสิ่งนั้นคงอยู่มาเป็นนิรันดร์, สิ่งนั้นคงอยู่มาตั้งแต่ก่อนมีการบันทึกเวลา พวกเขาเริ่มเผาหุ่นจำลองของราวันเมื่อไร? พวกเขาจะพูดว่า ตั้งแต่ครั้งบรรพกาล เมื่อลูกอธิบายแก่พวกเขา พวกเขาจะพูดว่าความรู้ของลูกนั้นใหม่ ผู้ที่เข้าใจสิ่งนี้ในวงจรถ้าแล้วก็จะเข้าใจสิ่งนี้อย่างรวดเร็ว ฟักเรื่องของบราห์มาไว้ก่อน การเกิดของชีวาได้เกิดขึ้น และพวกเขาอ้างถึงสิ่งนี้ว่าเป็นชีพราตรี(กลางคืนของชีวา) พ่ออธิบายว่า การเกิดของพ่อนั้นสูงส่งและพิเศษสุด พ่อไม่ได้เกิดมาเหมือนกับมนุษย์ธรรมดาเพราะพวกเขาทั้งหมดเกิดผ่านกรรม พวกเขากลายเป็นผู้มีร่างกาย พ่อไม่ได้เข้ามาในกรรม ไม่มีใครนอกจากพ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุด มหาสมุทรแห่งความรู้สามารถให้ความรู้นี้ ไม่มีมนุษย์ใดสามารถถูกเรียกว่ามหาสมุทรแห่งความรู้ ค่ายกย่องนี้เป็นของผู้เดียวที่ไม่มีตัวตนเท่านั้น พ่อผู้ไม่มีตัวตนสอนและอธิบายแก่ลูกดวงวิญญาณ ลูกๆได้กลับมาที่นี่ที่ร่างในขณะที่เล่นบทบาทของลูกในอาณาจักรของราวัน ความรู้ที่ว่าดวงวิญญาณที่ทำการสิ่งถูกกลืนเลื่อนไป เหล่านี้คืออวัยวะ นั่นคือดวงวิญญาณ และหากฉันต้องการฉันสามารถทำให้อวัยวะเหล่านี้ทำงานหรือไม่ก็ได้ ในโลกที่ไม่มีตัวตนดวงวิญญาณคงนั่งอยู่ที่นั่นโดยไม่มีร่างกาย เวลานั้นลูกรู้จักบ้านของลูก ผู้คนเหล่านั้นคิดว่าบ้านเป็นพระเจ้า พวกเขาคือผู้ที่มีความรู้ของธาตุบราห์มและธาตุอื่นๆ พวกเขาพูดว่าเราจะหลอมรวมไปกับธาตุบราห์ม หากพวกเขาบอกว่าพวกเขาจะอาศัยอยู่ในธาตุบราห์ม และแล้วพระเจ้าก็จะแยกออกไป แต่พวกเขาคิดว่าธาตุบราห์มเป็นพระเจ้า สิ่งนี้ก็ถูกกำหนดไว้แล้วในละครด้วยเช่นกัน พวกเขาล้มแม่กระทั่งพ่อ ลูกจะไม่จดจำพ่อผู้ที่ทำให้ลูกไปเป็นนายแห่งสวรรค์หรือ เพราะท่านคือผู้เดียวที่สร้างสวรรค์? เวลานั้นลูกคือ บราห์มินแห่งยุคบรรจบพบกันที่เป็นสิริมงคลที่สุด เวลานั้นลูกกำลังกลายเป็นมนุษย์ที่สูงส่งที่สุด มนุษย์ที่ตกต่ำที่สุดก็ก้มลงเบื้องหน้าผู้ที่สูงส่ง พวกเขาไปที่วัดของเหล่าเทพและร้องเพลงสรรเสริญอย่างมาก เวลานั้นลูกรู้ว่าเรากำลังกลายเป็นเทพอีกครั้ง นี่คือนี่ที่ง่ายมาก มีการอธิบายภาพลักษณ์ที่มีรูปที่หลากหลายให้แก่ลูก มีวงจรถ้าหลายด้วยเช่นกัน ผู้คนเหล่านั้นเพียงแต่จดจำบราห์มิน,เทพ และนักรบ มีภาพลักษณ์ของลักษมีและนารายณ์ ฯลฯ พ่อมาและแก้ไขทุกคนให้ถูกต้อง ท่านกำลังแก้ไขลูกด้วยเช่นกันเพราะไม่ว่าลูกเคยทำอะไรในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาเป็นเวลาชาติแล้วชาติเล่าเป็นสิ่งที่ผิด! เหตุนี้เองลูกจึงกลับมาโมฆะปรธาน นี่คือนโลกที่ไม่มีศีลธรรม ไม่มีสิ่งใดนอกจากความทุกข์ที่นี้เพราะเป็นอาณาจักรของราวัน ทุกคนมีกิเลส อาณาจักรของราวันไม่มีศีลธรรม ในขณะที่อาณาจักรของรามนั้นมีศีลธรรม นี่คือนยุคเหล็กและนั่นคือนยุคทอง นี่คือนี่ที่จะต้องเข้าใจ ลูกเคยเห็นผู้เดียวนั้นหยาบคายคัมภีร์ใดๆขึ้นมาหรือไม่? ท่านให้ความรู้ของตัวท่านเองแก่ลูกและให้คำอธิบายของสิ่งสร้างแก่ลูกด้วยเช่นกัน ผู้ที่ศึกษาคัมภีร์และถ่ายทอดคัมภีร์แก่ผู้อื่นมีคัมภีร์อยู่ในสติปัญญาของเขา ดังนั้นผู้ประทานความสุขสำหรับทุกคนคือชีพาบาน่าเดียว ท่านผู้เดียวเท่านั้นที่เป็นพ่อสูงสุดเหนือสิ่งใด ท่านถูกเรียกว่าพ่อสูงสุด,ดวงวิญญาณสูงสุด พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดให้มรดกที่ไม่มีขีดจำกัดแก่ลูกอย่างแนบแน่น ลูกกลายเป็นชาวสวรรค์เมื่อ 5000 ปีที่แล้ว และเวลานี้ลูกเป็นชาวนรก ในอาณาจักรของราวันด้วย มีจักรพรรดิและราชา ผู้คนเหล่านั้นมั่งคั่งมากและผู้อื่นก็มั่งคั่งน้อยกว่า พวกเขาไม่สามารถเรียกว่าเป็นผู้คนของสุริยวงศ์หรือจันทร์วงศ์ ในบรรดาพวกเขาผู้ที่มีค่าก็ได้รับสมญาว่าจักรพรรดิ ผู้ที่มั่งคั่งน้อยกว่าก็ได้รับสมญาว่าราชา เวลานั้นเป็นการปกครองของปวงประชาเหนือปวงประชา ไม่มีพระเจ้าเป็นเจ้าและผู้เป็นนาย ปวงประชานั้นก็เคยพิจารณาว่าราชาของเขาเป็นผู้จัดหาหรือให้อาหารแก่พวกเขา แต่ในเวลาหนึ่งสิ่งนั้นก็หายไปแล้วด้วย เวลานั้นมองดูสภาพของผู้คน! มีการต่อสู้รบราและทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างมากมาย เวลานั้นลูกมีความรู้ทั้งหมดตั้งแต่ตอนเริ่มต้นจนถึงตอนสุดท้ายในสติปัญญาของลูก พ่อซึ่งเป็นผู้สร้างอยู่ที่นี้ในเวลาในทางปฏิบัติและแล้วสิ่งนี้ก็จะถูกทำให้เป็นเรื่องราวในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา เวลานั้นลูกอยู่ที่นี้ในทางปฏิบัติด้วย ลูกจะ

ปกครองเป็นเวลาครึ่งวงจร และภายหลังก็จะกลายเป็นเพียงเรื่องราว สัญลักษณ์ของลูกยังคงอยู่ ถามใครก็ตามว่าพวกเขาได้ปกครองเมื่อไหร่ และพวกเขาก็จะตอบว่าหลายแสนปีมาแล้ว ชั้นยาสซึ่งเป็นของหนทางสันโดษ ลูกเป็นของอาศรมของการครองเรือนที่บริสุทธิ์และแล้วลูกก็ต้องไปสู่อาศรมของการครองเรือนที่ไม่บริสุทธิ์ ไม่มีใครรู้เกี่ยวกับความสุขแห่งสวรรค์ ผู้คนในหนทางของสันโดษไม่สามารถสอนสิ่งใดเกี่ยวกับหนทางของครอบครัวได้ ก่อนหน้านั้นพวกเขาเคยอาศัยอยู่ในป่าและพวกเขาเคยมีพลังนั้น เคยมีการนำอาหารไปให้แก่พวกเขาในป่า เวลานี้พวกเขาไม่มีพลังใดๆหลงเหลืออยู่ในทำนองเดียวกัน ลูกเคยมีพลังในการปกครองที่นั่น แต่พลังนั้นอยู่ที่ไหนในเวลานี้? ลูกคือคนเดียวที่ไหม้ไหม? ลูกไม่ได้มีพลังนั้นอีกต่อไป ศาสนาดั้งเดิมของชาวบาร์ตไม่ได้คงอยู่ในเวลานี้ เวลานี้ไม่มีศาสนา พ่อพูดว่า พ่อมาและทำการก่อตั้งศาสนาและทำลายความรู้ศาสนา พ่อ นำผู้ที่กลายเป็นผู้ที่ไร้ศาสนาไปเป็นผู้ที่มีศาสนา ส่วนที่เหลือทั้งหมดที่ยังคงอยู่นั้นก็จะถูกทำลาย อย่างไรก็ตามพ่ออธิบายแก่ลูกๆว่า จงให้คำแนะนำของพ่อแก่ทุกคน พ่อผู้เดียวเท่านั้นที่ถูกเรียกว่าผู้จัดความทุกข์และผู้ประทานความสุข เมื่อลูกกลับมาไม่มีความสุขอย่างมากเท่านั้นที่พ่อมาและแล้วทำให้ลูกมีความสุข การละเล่นนี้ถูกกำหนดไว้แล้วเป็นนิรันดร์ อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัพดาตา พ่อทางจิตพูดนมัสเตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเอง ความรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. เพื่อที่จะกลายเป็นผู้ที่สูงส่งที่สุดในยุคบรรจบพบกันที่เป็นสิริมงคลที่สุดนี้ ทำความเพียรพยายามที่จะกลับมามีสำนึกเป็นดวงวิญญาณ ลูกได้พบพ่อที่แท้จริงแล้วและตั้งมั่นอย่าได้ทำกรรมที่ไม่จริงหรือไม่มีศีลธรรมใดๆ
2. อย่าได้หวาดกลัวต่ออายุของมายา จดจำเสมอว่าเรือของสัจจะจะไม่โคลงแต่จะไม่จม กลายเป็นสัตว์กู ลูกๆของสัตว์กูและพาเรือของทุกคนข้ามฟาก

พร: ขอให้คุณเป็นดวงวิญญาณผู้ที่มีการทดลองกับสิ่งอำนวยความสะดวก และกลับมามีชัยชนะเหนือสิ่งเหล่านั้น ด้วยการทำความพยายามทางจิตของการมีโยคะที่ง่ายดาย ขณะที่สิ่งอำนวยความสะดวกและการทดลองกับสิ่งเหล่านั้นทั้งหมด อย่าให้สภาพของโยคะของคุณขึ้นลง ด้วยการเป็นโยคีและมีการทดลองที่ถูกเรียกว่าอยู่อย่างความลวง ขณะที่ เป็นเครื่องมือและมีทุกสิ่งปลดปล่อยตนเองจากการดึงดูดใดๆต่อสิ่งนั้น และมีการทดลองกับสิ่งนั้น หากลูกมีความปรารถนาใดๆ ความปรารถนาจะไม่ยอมให้ลูกกลับมาดีได้และเวลาของลูกจะใช้ไปในความเพียรพยายาม ในเวลานั้น แม้ว่าลูกจะพยายามรักษาความเพียรพยายามทางจิตของคุณ สิ่งอำนวยความสะดวกจะดึงดูดลูก ดังนั้น เป็นดวงวิญญาณผู้ที่มีการทดลองและด้วยการทำความพยายามทางจิตของการมีโยคะที่ง่ายดาย กลายเป็นผู้มีชัยชนะเหนือสิ่งอำนวยความสะดวก นั่นคือ เหนือวัตถุ

คติพจน์: การอยู่อย่างพอใจและทำให้ทุกคนพอใจคือการเป็นเพชรพลอยของความพอใจ

*** โอม ชานติ ***